

HƯỚNG TỚI NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

QUỐC HỘI VIỆT NAM

Những dấu ấn nổi bật

QUỐC HỘI KHÓA II (1960 - 1964)



Đại biểu Quốc hội khóa II bầu Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ nhất, tháng 7/1960. Ảnh tư liệu

Quốc hội Việt Nam khóa II là Quốc hội nhiệm kỳ thứ hai của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và là Quốc hội đầu tiên hoạt động trong thời kỳ đất nước bị chia cắt.

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa II diễn ra ngày 8/5/1960 tại 22.530 khu vực bỏ phiếu thuộc 42 đơn vị bầu cử ở miền Bắc Việt Nam và bầu 362 đại biểu. Ngoài 362 đại biểu qua bầu cử trên còn có 91 ghế dành cho các đại biểu miền Nam ở khóa I vì không thể tổ chức bầu cử nên được Quốc hội quyết định kéo dài nhiệm kỳ. Về cơ cấu thành phần của Quốc hội: công nhân 50; nông dân 47; cán bộ chính trị 129; quân đội 20; cán bộ văn hóa, giáo dục, pháp luật 37; đảng viên 298; ngoài Đảng 64; dân tộc thiểu số 56; phụ nữ 49; đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 42.

Quốc hội khóa II (1960 - 1964) là khóa Quốc hội đầu tiên hoạt động theo những nguyên tắc của Hiến pháp năm 1959; là khóa đầu tiên cả nước thực hiện kế hoạch dài hạn phát triển kinh tế quốc dân theo đường lối do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đề ra. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã bầu ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Trường Chinh làm Chủ tịch, 6 phó chủ tịch, tổng thư ký, 14 ủy viên chính thức và 5 ủy viên dự khuyết. Quốc hội thành lập Ủy ban Kế hoạch và ngân sách của Quốc hội.

Trong 4 năm hoạt động với 8 kỳ họp, Quốc hội khóa II đã thông qua 6 đạo luật quan trọng về tổ chức của các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 9 pháp lệnh. Trong nhiệm kỳ này, Quốc hội đã phát huy vai trò quan trọng động viên sức người, sức của để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. Quốc hội đã thông qua kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965) - cương lĩnh hành động của toàn dân nhằm cải tạo xã hội chủ nghĩa và bước đầu xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc; thông qua kế hoạch hàng năm, xét duyệt và phê chuẩn dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm của Nhà nước; phê chuẩn việc thành lập các tổ chức và cơ quan nhà nước, bổ nhiệm các cán bộ cấp cao của Nhà nước, phê chuẩn việc khen thưởng và tích cực giải quyết các đơn thư, khiếu tố của nhân dân, án xá những phạm nhân đã cải tạo tốt.

Đất nước Việt Nam là một khối thống nhất không thể chia cắt, do đó Quốc hội đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động nhằm đấu tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai, thực hiện hòa bình, thống nhất đất nước. Thời kỳ này, hoạt động đối ngoại của Quốc hội ngày càng phong phú trên các mặt trận kinh tế, chính trị,

văn hóa. Quốc hội không ngừng nêu cao nghĩa vụ quốc tế của Nhà nước và nhân dân, tăng cường đoàn kết với các nước xã hội chủ nghĩa, các nước dân tộc chủ nghĩa, kiên trì ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ la tinh và mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Ghi nhận những kết quả hoạt động của Quốc hội khóa II, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói Quốc hội khóa II là "Quốc hội xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà". Quốc hội khóa II, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình có 23 đại biểu, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đoàn cùng với Đảng bộ và nhân dân Thái Bình thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất với các nhiệm vụ: Củng cố quan hệ sản xuất tập thể mà trọng tâm là cải tạo các hợp tác xã, phát triển nông nghiệp một cách toàn diện, đưa nông nghiệp Thái Bình từ một nền kinh tế nghèo nàn về cơ sở vật chất, lạc hậu về kỹ thuật trở thành một nền nông nghiệp từng bước xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật ngày càng phát triển; đồng thời, chuẩn bị các điều kiện chi viện cao nhất sức người, sức của cho cách mạng miền Nam.

NGUYỄN HÌNH - THU HIỀN (tổng hợp)

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BẦU CỬ

Bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng tiến độ

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thực hiện được một nửa thời gian. Đến thời điểm này, Thái Bình đã thực hiện các bước quy trình của cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng luật và đúng tiến độ theo quy định.

Bảo đảm các mốc thời gian

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh khẳng định: Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tập trung cao nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện chặt chẽ các bước, quy trình của cuộc bầu cử; đặc biệt coi trọng khâu giới thiệu nhân sự ứng cử bảo đảm đúng tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu là ưu tiên hàng đầu, nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Đến ngày 19/3, ban thường trực ủy ban MTTQ các cấp đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, Thái Bình có 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 124 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 511 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, 13.401 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Ông Nguyễn Thái Hùng, Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh đánh giá: Hai lần tham dự hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi đánh giá quy trình giới thiệu nhân sự rất dân chủ, khách quan, đúng pháp luật, bảo đảm cơ cấu, tiêu chuẩn theo quy định. Điều đáng mừng là trong 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thì 9 người có trình độ từ thạc sĩ trở lên. Tôi kỳ vọng nếu các vị được cử tri tin nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ phát huy hết tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, mang tiếng nói của nhân dân đến với Quốc hội, góp phần xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân và xây dựng

CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026:
♦ Thái Bình thành lập 269 ban chỉ đạo bầu cử, 269 ủy ban bầu cử các cấp;
♦ Toàn tỉnh có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV bầu 9 đại biểu; 16 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh bầu 62 đại biểu; 64 đơn vị bầu cử HĐND cấp huyện bầu 312 đại biểu; 1.781 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã bầu 6.580 đại biểu;
♦ Toàn tỉnh thành lập 3 ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV với 45 thành viên; 16 ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh với 176 thành viên; 64 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện với 622 thành viên; 1.781 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã với 14.719 thành viên;
♦ Toàn tỉnh thành lập 1.823 tổ bầu cử.



Cử tri biểu quyết nhất trí tin nhiệm 13 đồng chí cư trú tại tổ 23, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

tỉnh Thái Bình ngày càng văn minh, giàu đẹp. Chung tâm trạng phấn khởi như ông Nguyễn Thái Hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Hạnh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh cho biết: Qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, tôi thấy cơ cấu hợp lý giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; tỷ lệ người ứng cử là nữ cao; rất mừng có nhiều người ứng cử là nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, công nhân, nông dân, doanh nhân, đại diện các hiệp hội về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Đây là tiền đề rất quan trọng để cử tri lựa chọn, bầu được những đại biểu thực sự ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Trong tháng 3 vừa qua, 8 đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh đã kiểm tra công tác bầu cử tại 8

huyện, thành phố. Qua kiểm tra ghi nhận các địa phương đã thực hiện tốt quy trình, các bước bầu cử. Thông qua kiểm tra đã phát hiện, rà soát, nắm bắt những vướng mắc ở cơ sở, từ đó có những kiến nghị, đề xuất kịp thời tháo gỡ. Thời điểm này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cùng với ban thường trực ủy ban MTTQ các cấp đang tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tin nhiệm của cử tri nơi cư trú đối người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, phấn đấu hoàn thành trước ngày 13/4.

Đẩy mạnh tuyên truyền và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch

Tháng 4 trở đi là giai đoạn cao điểm của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Để cuộc bầu cử được thực hiện đúng tiến độ, thời

gian quy định, trong các buổi làm việc với ủy ban bầu cử các huyện, thành phố, trưởng các đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh đã yêu cầu các địa phương cùng với làm tốt công tác chuẩn bị thì phải đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, cử tri thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân của mình đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao nhất. Theo đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền bầu cử: Cùng với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phải đẩy mạnh tuyên truyền trực quan và tuyên truyền trong các buổi nói chuyện thời sự, các cuộc họp dân, sinh hoạt chi bộ và các đoàn

thể. Các thôn, tổ dân phố, từng thành viên tổ bầu cử phải tuyên truyền làm sao tạo ra không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn dân, để nhân dân cùng bàn, tham gia kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện bầu cử và chọn người ưu tú, bầu đủ số đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được ấn định ở mỗi đơn vị bầu cử, để ngày bầu cử (23/5/2021) thực sự là ngày hội của toàn dân.

Cùng với tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, một trong những vấn đề cần quan tâm hiện nay là bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến phức tạp, khó lường. Chia sẻ về vấn đề này, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế cho biết: Tiểu ban đã yêu cầu các thành viên chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ đã phân công. Trong đó, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh việc rà soát, xác minh nhân sự ứng cử, người phục vụ bầu cử theo chỉ đạo của Bộ Công an và ủy ban bầu cử các cấp; phối hợp với các ngành tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động nắm tình hình tư tưởng nhân dân, dự luận xã hội về cuộc bầu cử, kịp thời định hướng tư tưởng trước những vấn đề nổi cộm; tập trung giải quyết những đơn thư tố tụng, kéo dài để không làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Chỉ đạo ngành Y tế chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, cơ sở thuốc bảo đảm cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác; đồng thời, xây dựng kịch bản sẵn sàng ứng phó bảo đảm tổ chức an toàn cuộc bầu cử trong điều kiện có dịch bệnh.

Đến thời điểm này, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định, nhân dân rất phấn khởi, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, chưa phát sinh vấn đề lớn ảnh hưởng đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để Thái Bình tiếp tục triển khai các bước tiếp theo bảo đảm cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

MẠNH CƯỜNG

Động viên kịp thời và chấp cánh ước mơ cho học sinh nghèo - đó là mục tiêu của Quỹ Phát triển giáo dục Việt Nam (EDF). Từ nguồn quỹ này, hàng nghìn học sinh nghèo hiếu học có thêm động lực vượt qua hoàn cảnh, đạt thành tích cao trong học tập.

Chấp cánh ước mơ cho học sinh nghèo

Động viên kịp thời và chấp cánh ước mơ cho học sinh nghèo - đó là mục tiêu của Quỹ Phát triển giáo dục Việt Nam (EDF). Từ nguồn quỹ này, hàng nghìn học sinh nghèo hiếu học có thêm động lực vượt qua hoàn cảnh, đạt thành tích cao trong học tập. Gia đình em Đặng Phương Linh, học sinh lớp 8B, Trường THCS Đông Hà (Đông Hưng) có hoàn cảnh khó khăn. Cả bố và mẹ của em sức khỏe yếu, không làm được việc nặng, thu nhập của gia đình chẳng đáng là bao. Vượt lên hoàn cảnh, Phương Linh luôn nỗ lực, cố gắng, đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Em cho biết: Khi được nhận học bổng của EDF trong học kỳ I năm học 2020 - 2021, em rất vui. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng

với sự kỳ vọng của bố mẹ và những người đã giúp đỡ em. Với em Nguyễn Thị Thu Loan, học sinh lớp 9A, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xuân Hòa (Vũ Thư) thì năm học này là năm thứ ba em được nhận học bổng của EDF. Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông nghèo, mẹ em sức khỏe yếu, cố gắng làm mới cánh đồng được mấy sào ruộng để bố yên tâm đi làm. Công việc của bố em cũng chỉ có thu nhập khoảng 3 - 4 triệu đồng/tháng. Được nhận học bổng của EDF, con đường đến trường của Loan vì thế đã bớt khó khăn. Em chia sẻ: Em sẽ cố gắng học tốt hơn nữa để lấy đó là món



Trao học bổng của Quỹ Phát triển giáo dục Việt Nam (EDF) cho học sinh nghèo hiếu học huyện Đông Hưng.

quà động viên bố mẹ, sau là nền tảng để tìm cho mình một công việc phù hợp, giúp đỡ bố mẹ chăm lo gia đình, chăm sóc các em. Trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học là hoạt động được EDF và các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh triển khai hàng năm với mong muốn giúp những học sinh nghèo hiếu học có điều kiện học tập tốt hơn, để các em yên tâm tới trường. EDF lần đầu tiên được triển khai tại huyện Tiến Hải vào năm 2013, đến nay đã phát triển và giúp đỡ được hàng nghìn học sinh nghèo hiếu học khối THCS tại tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh. Các em học sinh được nhận học bổng của EDF đều có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ mồ côi, không có người chu cấp học tập. Tùy theo

mức hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân từ Nhật Bản, mỗi học sinh đủ điều kiện nhận học bổng sẽ được tài trợ từ 1,2 - 1,7 triệu đồng/năm học. Việc trao học bổng có sự giám sát của giáo viên, phụ huynh nhằm bảo đảm số tiền được chi tiêu một cách minh bạch, hiệu quả. Lựa chọn trao học bổng cho học sinh cấp THCS, EDF mong muốn có thể giúp các em trang bị những kiến thức cơ bản nhất từ nhà trường để tiếp tục con đường học tập, trở thành công dân có ích cho xã hội. Trong năm học 2020 - 2021, EDF đã tài trợ gần 1 tỷ 350 triệu đồng để trao 876 suất học bổng, mỗi suất trị giá trên 1,5 triệu đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học của 95 trường THCS thuộc 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Trong

đó, một số học sinh nhiều năm liên tục được đón nhận phần thưởng này. Bà Hoàng Thị Chanh, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Sự hỗ trợ của EDF đã chấp cánh ước mơ tới trường cho nhiều học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Ngoài ra, EDF cũng phát triển thêm một số dự án khác như: trao tặng xe đạp, hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, công trình vệ sinh công cộng, xây dựng mô hình VAC trong trường học... Hy vọng, thời gian tới EDF sẽ triển khai nhiều hơn nữa các hoạt động, dự án hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Thái Bình để các em tiếp tục nỗ lực vượt khó vươn lên đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong học tập.

THU HOÀI